



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สنجิดที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สาธิต มศว ไม่สนอภิสิทธิ์ชนถ้าไม่แจ้งจริงไม่รับ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า จากการศึกษาที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 12 ปีนั้น หากดูในภาพรวมของการจัดการศึกษาทั้งระบบก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจ แม้ว่าเมื่อนำไปเทียบกับโรงเรียนดัง ๆ แล้ว เงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐบาลปรับเพิ่มเพื่อสนับสนุนนักเรียนนั้นอาจจะดูน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งอยากยกตัวอย่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทั้งประสานมิตร และปทุมวัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ล้วนแล้วแต่ต้องใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาในอัตราที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ สภาพห้องเรียน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น

อธิการบดี มศว กล่าวต่อไปว่า งบประมาณที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และปทุมวันได้มานั้น จำนวนหนึ่งได้มาจากสมาคมครู ผู้ปกครองที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีการหารายได้เพื่อนำเข้ามาพัฒนาโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะได้รายได้มาจากการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี อีกส่วนหนึ่งได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยก็จัดสรรลงไปให้ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มาจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ที่ช่วยกันบริจาคให้มหาวิทยาลัย สรุปก็คืองบประมาณจากส่วนต่าง ๆ ที่โรงเรียนสาธิตได้มานั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนสาธิต มศว สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

“ที่มีข่าวลือว่าใครอยากส่งลูกเข้ามาสู่โรงเรียนสาธิตนั้น ต้องทุ่มเงินจำนวน

หลักแสนหลักล้านนั้นไม่เป็นความจริง เพราะเด็กที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียน  
สาธิตนั้น จะเข้ามาจากหลาย ๆ ระบบ ดังนี้ 1.สอบคัดเลือก 2.สวัสดิการ  
บุคลากรมหาวิทยาลัย 3.บุคคลที่มีคุณูปการกับทางมหาวิทยาลัย 4.เด็กที่มี  
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องมาสอบเช่นกัน ส่วนบุคคลที่ระบุว่าอยู่  
ในคุณูปการหรือมีอุปการคุณ ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกหลานเข้ามาเรียน  
ได้เลย มหาวิทยาลัยและโรงเรียนต้องดูว่าเด็กคนนั้นมีคะแนนอยู่ในระดับ  
ไหน มีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง เคยทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเข้าร่วม  
กิจกรรมในขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนเดิมหรือไม่ เพราะเราอยากได้เด็กที่มี  
คุณภาพจริง ๆ เข้ามาเรียน ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าลูกหลานผู้มีอุปการ  
คุณจะเข้าเรียนสาธิต มศว ได้ทุกคน หากคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็  
“ไม่ได้เรียน” อธิการบดี มศว กล่าว